

SUY NGHĨ VỀ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI NGƯỜI LÀM BÁO

■ NGUYỄN ANH VĂN (*)

Khi còn đi học, qua các buổi học tôi tiếp thu được lời dạy của Bác Hồ đối với báo chí và người làm báo, đó là “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Và viết như thế nào?”.

Cho đến bây giờ, tuy đã có chút ít thâm niên làm báo, vậy mà nghĩ lại lời dạy của Bác Hồ với người làm báo và báo chí, tôi càng thấy giá trị lời dạy quả là rất sâu sắc, cụ thể và dễ nhớ... Theo tôi, lời dạy của Bác Hồ chính là nhiệm vụ, là trách nhiệm của người làm báo và báo chí trước sự phát triển của đất nước. Bởi lẽ, vai trò của báo chí là tuyên truyền phục vụ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người.

Nếu nhìn nhận lời dạy của Bác Hồ dưới góc độ nghiệp vụ báo chí thì những lời dạy đó sẽ giúp cho mỗi phóng viên định hướng và phát hiện được vấn đề của đời sống xã hội trong mỗi thời kỳ của đất nước, để trả lời câu hỏi cần viết nội dung gì? Còn thể loại báo chí để chuyển tải nội dung đó sẽ được phóng viên trả lời câu hỏi mà Bác Hồ đã dạy, đó là: Viết như thế nào?

Nhìn vào lịch sử đất nước năm 1975 là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân tộc ta thực hiện hai cuộc kháng chiến thần kỳ, đã đánh đuổi được hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Báo chí và người làm báo trong thời gian đó thực hiện nhiệm vụ và nghiệp vụ ra sao? Vai trò của báo chí và người làm báo đã tạo nên những chiến công thầm lặng. Những người làm báo đã sử dụng các phương tiện để tạo nên những tác phẩm báo chí góp phần đánh bại quân thù trên mặt trận tư tưởng và ngoại giao. Chúng ta không thể nào quên các bài viết của nhà báo Thép Mới, giọng đọc của phát thanh viên Kim Cúc và giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Châu Loan. Phía bên kia bờ sông Bến Hải kẻ thù cũng phải run sợ trước sức mạnh báo chí của ta; nhiều bài báo

đã tác động mạnh mẽ vào tư tưởng, tình cảm khiến không ít kẻ trong hàng ngũ nguy quyền phải mang súng quay về với nhân dân và cách mạng. Nhiều bài báo bình luận về tội ác của kẻ thù đã thôi thúc các lớp lớp thanh niên tình nguyện ra trận chiến đấu chống quân thù. Nhiều người là con một cũng viết đơn bằng máu để xin ra trận. Tư tưởng của lớp lớp thanh niên thời kỳ đó là “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.

Đội ngũ những người làm báo và báo chí thời kỳ chống giặc ngoại xâm của dân tộc đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền hết sức có hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến. Có được kết quả đó là do mỗi người làm báo, mỗi giọng đọc đều hướng tới mục tiêu, mục đích “viết cho ai, viết để làm gì, viết cái gì và viết như thế nào”.

Hiện nay chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong bối cảnh vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước và nước ta đang từng bước hội nhập kinh tế thế giới để hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để tài của báo chí hiện nay rất phong phú, chẳng hạn: cải cách hành chính; các điển hình phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống diễn biến hoà bình... Thế nhưng ai cũng biết, mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, đó là môi trường dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng... Để khắc phục được những mặt trái đó, theo tôi, người làm báo và báo chí cần soi rọi mình thông qua lời dạy của Bác Hồ đối với người làm báo. Tấm gương của các nhà báo chân chính trong làng báo Việt Nam luôn nhắc nhở với người làm báo phải “bút sắc, lòng trong...” □

(*) *Phóng viên Tạp chí Tổ chức nhà nước*